



HỒ ĐỨC PHỐC
ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH



Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2023

Thư Chúc Mừng Năm Mới

Một mùa xuân mới đang về trên đất nước ta, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm 2022 vừa qua, ngành Tài chính đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế - xã hội tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 kéo dài; cùng những diễn biến phức tạp, khó lường của kinh tế, chính trị trên thế giới và trong khu vực. Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, Bộ, ngành, địa phương...; toàn ngành Tài chính đã quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để chia sẻ và đồng hành; Bộ Tài chính đã chủ động, sáng tạo, đề xuất và thực hiện nhiều chính sách mới, giải pháp hiệu quả chưa có tiền lệ, đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng. Chủ động điều hành linh hoạt các chính sách tài khóa kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác đã phát huy hiệu quả, đưa kinh tế đất nước từng bước phục hồi mạnh mẽ, được cộng đồng quốc tế và trong nước ghi nhận. Trong bối cảnh khó khăn, nhưng các mục tiêu trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đều được ngành Tài chính hoàn thành sớm trước thời hạn, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Những kết quả, thành tích đã đạt được như trên nhờ công sức, trí tuệ, sự cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

Năm 2023 đang đến, chúng ta cũng cần chuẩn bị thật tốt tâm thế để hoàn thành khối lượng công việc, nhiệm vụ rất lớn trong bối cảnh còn nhiều thách thức đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí và tin tưởng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm thực hiện "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua" như lời dặn của Bác Hồ kính yêu; ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão, tôi xin chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Hồ Đức Phốc